



การช่วยเหลือนักเรียน แผนการส่งเสริมการย้ายโรงเรียน



นี่คือ หากมีคำถาม คำตอบ!

จะมีบริการรถรับส่งบุตรหลานของฉันไปยังวิทยาเขตหลักแห่งใหม่หรือไม่

มี เราจะมีบริการรถรับส่งสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในวิทยาเขตหลักแห่งใหม่ นอกจากนี้เราจะให้บริการรถรับส่งผ่านระบบสถานีรถของ Choice สำหรับนักเรียนที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในโรงเรียน SAISD Choice ด้วย **เราไม่รับประกันว่าจะมีบริการรถรับส่งสำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนที่โรงเรียน SAISD ในละแวกอื่น**

ทางเลือกในการลงทะเบียนสำหรับปีการศึกษา 24-25 มีอะไรบ้าง

SAISD ให้ความสำคัญกับความเห็นและทางเลือกของทั้งนักเรียนและครอบครัว ครอบครัวมีอำนาจในการเลือกวิทยาเขตที่ตรงกับความต้องการของบุตรหลานของตนที่สุด แต่ครอบครัวจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับวิทยาเขตหลักแห่งใหม่ที่เขตแนะนำ แต่พวกเขาก็สามารถเลือกอื่นในการลงทะเบียนนักเรียนได้ด้วย (แสดงอยู่ทางด้านขวา)

กระบวนการนี้จะง่ายสำหรับฉันในระหว่างการย้ายโรงเรียนหรือไม่

เรามุ่งมั่นที่จะให้การช่วยเหลือโดยตรงแก่ครอบครัวเพื่อให้แน่ใจว่าการย้ายไปเรียนที่วิทยาเขตใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งรวมถึงการลงทะเบียนนักเรียนให้เสร็จสิ้นหลังจากกระบวนการไว้ในแบบสำรวจความสนใจ

ฉันจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างที่วิทยาเขตหลักแห่งใหม่เพื่อลงทะเบียนบุตรหลานของฉัน

ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารใหม่ ข้อมูลนักเรียน SAISD จะถูกถ่ายโอนไปยังวิทยาเขตหลักแห่งใหม่โดยอัตโนมัติ ครอบครัวจะต้องทำแบบสำรวจความสนใจและลงทะเบียนในแพลตฟอร์มการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น

หากฉันเลือกให้บุตรหลานของฉันเรียนที่โรงเรียน SAISD Choice บุตรหลานของฉันจะมีสิทธิ์ได้เข้าเรียนที่นี่ก่อนเด็กคนอื่น ๆ หรือไม่

ใช่ หากครอบครัวใดสมัครเข้าเรียนในโรงเรียน Choice พวกเขาจะมีโอกาสได้รับการจัดอันดับตามลำดับโรงเรียนทั้งหมดที่พวกเขาสนใจเข้าเรียน ระบบการลงทะเบียนของเขตจะรับนักเรียนให้เข้าเรียนในโรงเรียนที่พวกเขาเลือกเป็นอันดับแรก หากนักเรียนคนนั้นผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและโรงเรียนมีที่ว่างสำหรับพวกเขา

ทางเลือกสำหรับการลงทะเบียนนักเรียน

แต่ครอบครัวจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับวิทยาเขตหลักแห่งใหม่ที่เขตแนะนำ แต่พวกเขาก็สามารถเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดจากทางเลือกต่างๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างได้

ทางเลือกที่ 1 ลงทะเบียนตามคำแนะนำของเขต

ครอบครัวเลือกที่จะ
เข้าเรียนในวิทยาเขตหลักแห่งใหม่

มีบริการรถรับส่ง

ทางเลือกที่ 2 ผู้ปกครองสมัครเอง

ครอบครัวเลือกที่จะไม่เข้าเรียนในวิทยาเขตหลักแห่งใหม่ แต่สมัครเข้าเรียนในโรงเรียน SAISD Choice หรือโปรแกรม Magnet ในช่วงเปิดรับสมัคร (1 ธ.ค.-15 ก.พ.)

มีบริการรถรับส่ง

ทางเลือกที่ 3 ผู้ปกครองขอย้ายโรงเรียน

ครอบครัวเลือกที่จะไม่เข้าเรียนในวิทยาเขตหลักแห่งใหม่หรือโรงเรียน Choice แต่เลือกที่จะเข้าเรียนในโรงเรียน SAISD ที่อื่น

ไม่รับประกันบริการรถรับส่ง

ติดต่อเรา

สายด่วนส่งเสริมครอบครัว
(210) 244-0845 I empowerfamilies@saisd.net

สำนักงานทะเบียน SAISD
(210) 554-2660

เข้าร่วมกับเราใน
การประชุมผู้อยู่อาศัยในละแวก
สแกนรหัส QR เพื่อดูปฏิทิน



ไปที่เว็บไซต์ Rightsizing เพื่อ
แผนการส่งเสริมการย้ายโรงเรียนทั้งหมด
WWW.SAISD.NET/RIGHTSIZING